



ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
niệm 90 năm truyền thống công tác Tổ chức xây dựng Đảng
(14/10/1930-14/10/2020)

1. Truyền thống công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là sự kiện chính trị trọng đại của cách mạng Việt Nam. Sau 8 tháng kể từ ngày thành lập Đảng, ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã đồng ý lấy ngày 14-10 hàng năm là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp.

Sau 15 năm thành lập, với hơn 5.000 đảng viên, do có đường lối chính trị đúng đắn và nghệ thuật chỉ đạo, tổ chức tài tình được đông đảo đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực tham gia, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Trong 2 cuộc kháng chiến, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào việc củng cố các tổ chức của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng; xây dựng, phát triển đảng viên và lực lượng vũ trang. Với đường lối đúng đắn, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước, tập hợp sức mạnh của cả dân tộc, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù làm nên chiến thắng lịch sử Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng dù hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, ở vùng địch tạm chiếm hay vùng giải phóng, dù phải đấu tranh trong các trại giam tàn bạo của nhà tù Mỹ - Ngụy, hay ở những nơi biên cương heo lánh, đều tỏ rõ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Hàng nghìn cán bộ làm công tác tổ chức, số đông là cán bộ, đảng viên trực tiếp hoạt động ở các chiến trường ác liệt đã anh dũng hy sinh góp phần hoàn thành sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Trong thời kỳ hoà bình, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc củng cố hệ thống tổ chức đảng, tiến hành xây dựng các quy chế làm việc của cấp uỷ và tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, khắc phục những yếu kém; kết hợp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kiện toàn các cơ quan chính quyền, cải tiến tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cao tính chiến đấu

của đội ngũ đảng viên; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đánh giá, bên cạnh những những thành tựu đã đạt được, đã thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm trong sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước... Những sai lầm, khuyết điểm trong lĩnh vực kinh tế, xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong công tác tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng.

Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII) đề cập đến đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị đã xác định cụ thể các yêu cầu, phương châm và nội dung lớn đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng (từ ngày 20 đến 25-1-1994) đã chỉ ra 4 nguy cơ mà công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng phải được nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội VIII của Đảng đã tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, rút ra 6 bài học kinh nghiệm, trong đó, có bài học kinh nghiệm về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Trong nhiệm kỳ khoá VIII, Ban Chấp hành Trung ương đề ra và chỉ đạo nhiều nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết Trung ương 3 về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) “về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Những Nghị quyết này đặt nền tảng, tạo ra tiền đề, động lực, những mục tiêu cho công tác xây dựng đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng đảng nói riêng có chuyển biến quan trọng qua các Đại hội lần thứ IX, X, XI của Đảng.

Đại hội XI nêu rõ phương hướng và mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng đảng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới...

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, những năm đổi mới, công tác tổ chức xây dựng đảng đạt nhiều thành tựu quan trọng:

Đảng đã quan tâm xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức. Từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân; điều chỉnh, bổ sung và quy định cụ thể hợp lý hơn chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mỗi tổ chức. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp.

Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Xác định chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp hơn trong điều kiện hoạt động mới. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; chú ý hơn xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả, nhất là ở những vùng trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Số lượng đảng viên mới kết nạp hàng năm đều tăng; tỉ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. Giữ vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng hơn việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; bước đầu tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào công tác cán bộ, nhất là ở cơ sở. Triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tiến bộ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và khắc phục một bước tình trạng hẫng hụt về cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đã làm rõ và kết luận nhiều trường hợp về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác bố trí, sử dụng cán bộ, kết nạp người vào Đảng.

Đảng đã từng bước cụ thể hoá và thể chế hoá phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, khắc phục dần khuynh hướng Đảng bao biện làm thay, cũng như buông lỏng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng. Dân chủ trong Đảng, trong quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước và dân chủ trong xã hội có tiến bộ.

2. Truyền thống công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình

Thái Bình, một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất. 90 năm qua, cùng với Ngành tổ chức Xây dựng Đảng cả nước, Ngành tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Những năm 1925 - 1929, một số thanh niên yêu nước của Thái Bình được dự lớp huấn luyện do đồng chí Nguyễn Ái Quốc giảng dạy ở Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi về nước, các đồng chí đã tổ chức thành lập hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Tháng 6-1929, Ban Tỉnh uỷ Thái Bình chính thức được thành lập. Công tác tổ chức, xây dựng đảng lúc này tập trung vào lựa chọn những người ưu tú kết nạp vào Đảng, xây dựng, củng cố các tổ chức của Đảng: đến cuối năm 1930, toàn tỉnh có khoảng 200 đảng viên và 33 chi bộ. Đồng thời, chú trọng xây dựng các tổ chức quần chúng cách mạng như Nông hội, Thanh niên Cộng sản đoàn, Phụ nữ tương tế, Học sinh đoàn... các chi bộ đảng cũng tập hợp quần chúng theo hình thức thấp, hoạt động công khai, hợp pháp như Hội tương tế, Hội hiếu hỷ, Hội chèo, Hội Âm

nhạc...Từ đây mở ra một thời kỳ đấu tranh oanh liệt, thắng lợi vẻ vang của nhân dân Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những năm 1930-1945 là thời kỳ vận động cách mạng giành chính quyền. Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng lúc này là củng cố các tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, các tổ chức quần chúng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại bọn phản động thuộc địa, chống đế quốc, chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hoà bình. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh biểu tình của nông dân Duyên Hà, Tiên Hưng; cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hải tháng 10-1930, mở đầu cho cuộc đấu tranh công khai đòi quyền dân sinh, dân chủ, thời kỳ mặt trận dân chủ, chống áp bức bóc lột.

Sau cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hải, phong trào cách mạng bị địch đàn áp dã man, các tổ chức Đảng bị địch đánh phá liên tục. Nhiệm vụ đặt ra cho các tổ chức đảng lúc này đặt ra là, phải bảo tồn lực lượng cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ đảng viên, khôi phục tổ chức. Trong giai đoạn 1931-1933, ba ban Tỉnh uỷ được thành lập, tuy mỗi ban tồn tại 5-7 tháng nhưng đã góp phần quan trọng vào củng cố phong trào, những năm 1934-1935 địch khủng bố càng khốc liệt, nhiều tổ chức đảng và tổ chức quần chúng bị tổn thất nặng nề, phong trào tạm lắng. Đến những năm 1936-1939, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phong trào cách mạng tiếp tục phát triển rộng khắp trong tỉnh. Thái Bình được Xứ uỷ Bắc kỳ đánh giá là tỉnh có phong trào mạnh nhất so với các tỉnh nông thôn Bắc kỳ.

Giai đoạn 1945-1954, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ là củng cố cơ sở đảng và chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. ngày 02-9-1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nhưng vừa ra đời chưa được bao lâu, nhà nước non trẻ của chúng ta đã phải đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách: ở miền Nam dưới sự tiếp tay của quân đội Anh, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta một lần nữa. ở miền Bắc, được sự che chở của quân đồng minh, 20 vạn quân Tưởng giới Thạch kéo vào. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước cấu kết với nhau, dùng nhiều thủ đoạn nhằm lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ. Trên địa bàn Thái Bình, 500 quân Tưởng giới Thạch chiếm giữ kiểm soát cầu Bo và những vị trí quan trọng khác trong thị xã. Bọn phản động đội lốt tôn giáo, bọn cường hào lý dịch ở nông thôn lợi dụng thời cơ tìm cách chống phá, nói xấu chính quyền, làm giảm uy tín của Đảng. Mùa hè năm 1945, đê Đìa (Hưng Nhân), đê Mỹ lộc (Thư Trì) bị vỡ làm ngập lụt hầu hết các huyện, tàn phá nhiều làng mạc. Nạn đói cũ chưa khắc phục, nguy cơ nạn đói mới hoành hành. Hơn 90% dân số mù chữ. Các tệ nạn xã hội diễn ra khắp nơi. Hệ thống tổ chức đảng ở các địa phương sau nhiều năm bị địch khủng bố, phá hoại chưa được khôi phục. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ấy, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng khẩn trương tập trung củng cố tổ chức, chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng làm nòng cốt để lãnh đạo toàn dân đoàn kết, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, hăng hái lao động sản xuất, tham

gia bình dân học vụ, chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 8-1947, Ban Tổ - Kiểm được thành lập, đến tháng 3-1948 được tách thành 2 ban là Ban Tổ chức và Ban Kiểm soát (sau gọi là Ban kiểm tra); việc thành lập Ban Tổ chức đánh dấu sự trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác Tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương đề ra, từ năm 1947, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào xây dựng và phát triển chi bộ "tự động công tác". Đến cuối năm 1948 toàn Đảng bộ tỉnh có 128/188 chi bộ đạt danh hiệu "chi bộ tự động công tác". Đảng bộ Thái Bình được đánh giá là đảng bộ có nhiều chi bộ đạt danh hiệu "chi bộ tự động công tác" nhất liên khu ba; cùng với đó, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, số lượng đảng viên không ngừng được tăng lên, tính đến tháng 12-1948, toàn tỉnh có 17.009 đảng viên, sinh hoạt ở 12 đảng bộ, ba liên chi A, B, C.

Thời kỳ 1955-1975, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp sức đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, hiệp định giơnevơ được ký kết, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền. thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh giai đoạn này tập trung vào củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt là chi bộ nông thôn, chống âm mưu địch cường ép đồng bào theo đạo thiên chúa di cư vào Nam; đón tiếp bố trí cán bộ, chiến sỹ miền Nam tập kết, từng bước tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần và ý chí "tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh hăng hái lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời tích cực chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Đã điều động 22 vạn thanh niên lên đường đánh Mỹ, đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm cho nhà nước. Trong bom đạn cuộc chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ, Thái Bình đã viết lên trang sử vàng là tỉnh đầu tiên trên miền Bắc đạt 5 tấn thóc/1ha, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương "thóc thừa cân, quân vượt mức".

Sau cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Cùng với cả nước, Đảng bộ Thái Bình đã tập trung chỉ đạo giải quyết một loạt vấn đề cấp bách, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của quần chúng, nâng cao hiệu lực điều hành của bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ mà nòng cốt là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, có kiến thức và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng; tổ chức và động viên toàn Đảng, toàn dân khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực, ra sức đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện tốt công bằng xã hội.

Thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, từ năm 1986 đến nay, công tác tổ chức, xây dựng đảng tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao ý thức bảo vệ Đảng, chống đa nguyên, đa đảng và các quan điểm sai trái khác, ngăn chặn sự suy thoái về phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định tình hình chính trị trong tỉnh.

Tiếp tục phát huy truyền thống của ngành tổ chức xây dựng đảng; quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Ban tổ chức cấp uỷ các cấp đã tham mưu cho cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về công tác Tổ chức xây dựng đảng và thực hiện các nhóm giải pháp nêu trong nghị quyết Trung ương 4. Chú trọng công tác cán bộ, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, phát triển tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo hướng sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân; củng cố nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, đảng bộ và chi bộ...qua đó, cơ bản đã khắc phục những hạn chế trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng nhất là những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Kết quả cụ thể như sau:

*** Về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên:**

Ban Tổ chức cấp uỷ đã kịp thời tham mưu cho cấp uỷ các cấp ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực điều hành, ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết ở cơ sở.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông báo 222-TB/TU về việc thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ tỉnh từ ngày mùng 3 hằng tháng; đồng thời, phân công các đồng chí cấp uỷ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành dự sinh hoạt Đảng với các đảng bộ, chi bộ hằng tháng và trực tiếp tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy, các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt rõ ràng, cụ thể; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, tính chiến đấu của đảng viên có sự chuyên biến tích cực, do đó chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ được phân công về dự sinh hoạt với các chi bộ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với nhiều vấn đề ở cơ sở, các nội dung phát sinh được tiếp thu và phản ánh kịp thời, nhiều vấn đề thắc mắc, kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách được giải quyết ngay tại cơ sở, mối quan hệ giữa cán bộ với cơ sở, quần chúng nhân dân được tăng cường, qua đó góp phần tích cực thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các chương trình, kế hoạch, Đề án phát triển các tổ chức

đảng; Hướng dẫn hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức đảng bảo đảm phù hợp, thống nhất với quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, góp phần lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Hằng năm, căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương kịp thời cụ thể hoá việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thống nhất trong toàn tỉnh theo hướng sát thực, thực chất; trong đó lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (*Kết quả phân loại bình quân các năm từ năm 2015-2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 51,6%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 42,2%, hoàn thành nhiệm vụ 6%, không hoàn thành nhiệm vụ 0,2%*). Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành bộ tiêu chí thí điểm đánh giá tổ chức đảng cấp trên cơ sở, bộ tiêu chí cơ bản đã lượng hoá được kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, làm cơ sở để cấp uỷ các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức tự đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đồng thời xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu phấn đấu cho những năm tiếp theo.

Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và được các đơn vị thực hiện đúng quy trình. Việc lựa chọn quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về đảng được cấp uỷ các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; 5 năm qua, đã kết nạp 10.752 đảng viên mới, giảm 7,88% so với nhiệm kỳ trước, chất lượng đảng viên mới kết nạp đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. Tiến hành rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quy trình, thủ tục xử lý và kỷ luật đảng viên được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định.

*** Về công tác tổ chức - cán bộ:**

5 năm qua, nhiều quan điểm, chủ trương, nguyên tắc, giải pháp của Đảng về công tác cán bộ được vận dụng sáng tạo; Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp đã tham mưu giúp cấp uỷ triển khai khá đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng về công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ; khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ.

Công tác đánh giá cán bộ được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, thận trọng, đúng quy định. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nền nếp, đồng bộ; có nhiều đổi mới về nội dung, quy trình, cách làm, phát huy dân chủ, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và vai trò của cấp uỷ đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chất

lượng quy hoạch được nâng lên cả về số lượng, chất lượng; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ đã được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo được tăng cường, đạt nhiều kết quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch và cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhất là người đứng đầu cấp uỷ. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã gắn với công tác quy hoạch, quan tâm đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo lý luận chính trị, gắn bồi dưỡng nghiệp vụ với rèn luyện năng lực thực tiễn, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Các cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý có sự chuyển biến tích cực; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên; đạo đức nghề nghiệp và năng lực thực thi công vụ, hoạt động thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu ban Thường vụ Tỉnh chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ tổ chức thực hiện nghiêm về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định chặt chẽ và thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ; xác định đầy đủ, rõ ràng trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác cán bộ; quy định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ; nêu rõ thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong tất cả các khâu, các bước của công tác cán bộ, nhất là quyền giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; quy định quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện theo quy định 05 bước, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ. Đồng thời công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tất cả các khâu, các bước của công tác cán bộ. Từ năm 2015 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 180 lượt cán bộ, điều động, luân chuyển 118 lượt cán bộ, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử 75 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ nhất là các chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương được triển khai đồng bộ theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện luân chuyển các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý từ sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về giữ chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, thành phố; đồng thời điều động, luân chuyển một số cán bộ chủ chốt ở huyện về làm trưởng, phó sở, ban, ngành của tỉnh; luân chuyển cán bộ từ cơ quan đảng, đoàn thể sang cơ quan nhà nước và ngược lại. Các địa phương thực hiện việc luân chuyển một số đồng

chỉ uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, trường, phó phòng về xã, phường, thị trấn giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, công tác luân chuyển cán bộ được triển khai đồng bộ, thận trọng, dân chủ, công khai, kiên quyết, bước đầu chống được tư tưởng cục bộ, khép kín, bảo thủ, trì trệ trong bố trí sử dụng cán bộ. Hầu hết số cán bộ lãnh đạo, quản lý sau luân chuyển đã có bước trưởng thành, được đảng bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của Đảng và chính quyền địa phương theo quy hoạch. Đây là bước quan trọng chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên: 5 năm qua đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét, công nhận 156 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiên khởi nghĩa; xét khen thưởng 258 tổ chức đảng, đảng viên. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên như chế độ hỗ trợ cho cán bộ đương chức trước khi nghỉ hưu; chế độ bồi dưỡng hè cho cán bộ nguyên chức diện Tỉnh uỷ quản lý; chế độ trợ cấp hàng tháng cho đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển trong địa bàn theo phân cấp quản lý... được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác tham mưu thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ cán bộ khối đảng, đoàn thể được thực hiện nền nếp, đúng thẩm quyền.

**** Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ***

Trong nhiệm kỳ qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 19-9-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 126-QĐi/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị; đã tập trung chuyển trọng tâm từ nghiên cứu, giải quyết vấn đề lịch sử chính trị sang nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay.

Phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đã tiến hành rà soát, tra cứu, thẩm định tiêu chuẩn chính trị 359 lượt cán bộ được bổ nhiệm, hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; thẩm định hàng trăm lượt nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; giúp bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh ngoài tra cứu, thẩm định, xác minh về tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác phát triển đảng viên và công tác cán bộ.

Phối hợp thẩm tra, xác minh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ kiện toàn các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; 51 nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; 04 nhân sự nguồn quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý có vấn đề cần xem xét về chính trị. Làm tốt công tác thẩm định, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện đúng quy trình, quy định trong

việc chọn cử, cho phép cán bộ, đảng viên ra nước ngoài học tập, công tác, du lịch, thăm thân, chữa bệnh...

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị; kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ các cấp tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng ngay từ cơ sở, giữ vững tình hình chính trị nội bộ trong Đảng bộ tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban tổ chức cấp uỷ các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp uỷ cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội. Đến ngày 11-7-2020, đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cấp trên cơ sở. Nhìn chung, quá trình tổ chức Đại hội bảo đảm được mục đích, yêu cầu theo sự chỉ đạo của Trung ương; các nội dung của đại hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên; thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Thành công đại hội đảng các cấp trong tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu của Ban tổ chức cấp uỷ các cấp; là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4. Công tác xây dựng ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

Hằng năm, căn cứ chương trình công tác của cấp uỷ, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị và kế hoạch thi đua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; cơ quan tổ chức các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc triển khai "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và hoạt động "Mừng đảng, mừng xuân", hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức cách mạng, tinh thần đoàn kết, khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong các thời kỳ cách mạng; tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng đảng. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh; Tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, chung tay xây dựng nông thôn mới ở các xã trong tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương và Bằng khen các cấp.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới, Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là: Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; xây dựng kế hoạch công tác, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết của Đảng.

Ba là: Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tham mưu cho các cấp ủy đảng, chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức đảng quán triệt, chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đổi mới nội dung sinh hoạt, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng nhất là các tổ chức cơ sở trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, kiến thức quản lý nhà nước cho ban chỉ ủy, nhất là bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ cơ sở và chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục; thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình, đánh giá, phân loại và khen thưởng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường quản lý, rèn luyện đối với đảng viên; quan tâm tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Bốn là: Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ; cụ thể hóa hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và chính sách cán bộ. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu cho cấp ủy tỉnh thực hiện việc sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, luân

chuyển và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, đơn vị sau Đại hội; đồng thời chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhất là nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV. Kết hợp đổi mới trong công tác cán bộ với việc làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Năm là: Xây dựng Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn, công tâm, tận tụy, trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

90 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 90 năm là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên trong ngành ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và động viên cán bộ, chuyên viên ngành tổ chức Thái Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.